

เหตุการณ์สำคัญ

- สภาผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเพิ่มเติมจากประเทศตุรกี
- GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ของญี่ปุ่น ขยายตัว +1.9% (qoq,saar) จากที่หดตัว -0.9% ในไตรมาสก่อน
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% จากสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเดือนกรกฎาคม 2561 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง
- ค่าเงินตุรกีอ่อนค่าลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2561 หลังจากสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้านำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม เพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลตุรกีได้ควบคุมตัวพลเมืองสหรัฐฯ ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับภาครัฐประหารในตุรกีเมื่อปี 2559 นอกจากนี้ ตุรกีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่อ่อนแอทั้งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การขาดดุลการค้า และอัตราเงินเฟ้อที่สูงมาก ผลจากการอ่อนค่าของเงินตุรกีส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศตุรกี

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2561 ทรงตัวที่ 0.2% (mom) และ 2.9% (yoy) และ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ทรงตัวที่ 0.2% (mom) และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.4% (yoy)

ความคืบหน้าของมาตรการกีดกันทางการค้าโลก

- สภาผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ ทั้งนี้ การประกาศขึ้นภาษีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ตามแผนการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สภาผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ประกาศรอบแรกไปในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 กับสินค้าจีนมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วในวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
- ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากประเทศตุรกีเป็น 50% และ 20% ตามลำดับ

ญี่ปุ่น

- การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 1.9% (qoq,saar) เพิ่มขึ้นจากที่หดตัว -0.9% (qoq,saar) ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคบริการภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนเร่งตัวขึ้น แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะชะลอตัวลงก็ตาม
- ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักร ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบินในเดือนมิถุนายน 2561 หดตัว -8.8% (mom) สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง

จีน

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลงทั้งผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สอดคล้องกับยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งลดลงในกลุ่มของการปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคารจากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในภาคการเงิน

ไทย

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงส่งของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ สภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายของรัฐบาลที่อาจล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้ ภาคการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต และการส่งออกสินค้าที่เผชิญกับความเสี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
- นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงในเดือนกรกฎาคม 2561 จากผลกระทบเรือล่มที่ภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวจีนลดลง -0.5% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 18.1% (yoy) ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดชะลอลงเป็น 3.6% (yoy) จาก 11.6% (yoy) ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงประมาณ 6.69 แสนคนในช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2561 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 6% ของประมาณการนักท่องเที่ยวจีนในปีที่ 11.8 ล้านคน และ 2% ของประมาณการนักท่องเที่ยวรวมที่ 38 ล้านคน

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.36%	-2.72%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,705.96 จุด ลดลง 0.36% WoW จากความผันผวนระหว่างสัปดาห์ ทั้งเรื่องผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความกังวลต่อสงครามการค้าและราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การประชุม กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตามที่ตลาดคาดด้วยเสียง 6 ต่อ 1 และส่งสัญญาณแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น โดยประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ ขณะที่เงินเพื่อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2) ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สอง อยู่ในระดับทรงตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 6.69% อยู่ที่ระดับ 108.11 โดยผลสำรวจชี้ว่ายอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศที่ลดลงและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ส่วนปัจจัยอื่นที่กดดันดัชนียังคงเป็นเรื่องของผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าและทิศทางเงินทุนไหลเข้าออกระหว่างประเทศ 3) BOI เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ปี 2561 พบว่า กว่า 98.5% มีแผนลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 5 ปีโดย 33% มีแผนขยายการลงทุนในไทย และอีก 65.5% ยังคงรักษาระดับการลงทุนในไทยต่อเนื่อง 4) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ และมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบปี 2554 โดยปริมาณน้ำสะสมในทุกเขื่อนจนถึง 8 สิงหาคม 2561 อยู่ที่ 4.97 หมื่นล้าน ลบม. ในส่วนการระบายน้ำจะกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ภาคตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือและได้เป็นหลัก ส่งผลลบต่อรายได้ภาคเกษตรในช่วงไตรมาส 3 และอาจต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 <p>สัปดาห์นี้ติดตามประเด็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 14 สิงหาคม ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน กรกฎาคม ของจีน ได้แก่ ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งตลาดคาดจะกลับมาเร่งตัวขึ้น ขณะที่การลงทุนคาดว่าจะทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน 2) 15 สิงหาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 3) 18-19 สิงหาคม กสทช.เปิดประมูลคลื่น 900MHz และ 1800 MHz 4) 20 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลง GDP ไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สำหรับแนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวโน้มระดับ 1,685 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,715 จุด
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (10/08/2018 @ 2.71%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.17% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาการซื้อขายในตลาดรองเงียบเหงา ยังคงขาดปัจจัยใหม่ผลักดันตลาด ความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวในลักษณะแบนราบมากขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 1-5 ปี ผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 2-4 bps. ขณะที่พันธบัตรอายุคงเหลือ 6-13 ปี อัตราผลตอบแทนปรับลดลง 0-2 bps</p> <p>การประชุม กนง. ยังไม่มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้ เริ่มมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงปรับตัวในกรอบแคบๆ โดยมีแรงขายจากนักลงทุนภายในประเทศสลับออกมา</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิจำนวน 2,227 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 2,725 ล้านบาท และมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 498 ล้านบาท</p> <p>สัปดาห์นี้คาดว่าจะติดตามตราสารหนี้ไทยจะผันผวนต่อไป โดยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ 3.00% ตามทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้ง (Dot plot)</p>
	US Treasury 10Y (10/08/2018 @ 2.86%)	-0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.46% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-0.24 %	+5.97%	I-Develop M-VI	Neutral	ตลาดหุ้นทั่วโลก สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังสหรัฐฯปรับขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมจากประเทศตุรกี ทำให้ค่าเงินของตุรกีอ่อนค่ารุนแรงและดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลัก เป็นลบต่อค่าเงินใน Emerging Market นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯเตรียมขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม Fed เดือนกันยายน นี้ กดดันภาพรวมการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนย้าย ติดตามตัวเลขและดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะประกาศได้แก่ 1) ดัชนีการทำกำไรของ UK 2) CPI ของ UK 3) ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ 4) ไบอโนญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ
	Europe (STOXX50)	-1.61%	-2.21%			
	Japan (NIKKEI)	-1.01%	-2.05%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-1.02%	-8.29%			
	Gold	-0.35%	-7.07%	I-GOLD	Slightly Underweight	
	Oil (WTI)	-1.25%	+14.49%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.11%	-2.92%	I-SMART	Neutral	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับลงมาอยู่ที่ 2.88% ถูกกดดันจากปัจจัยกังวลสงครามการค้าที่ล่าสุดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศ คว้าบาตรตุรกีด้วยการเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเท่าตัวเป็น 50% และ 20% ตามลำดับ ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าตุรกีจะเกิดวิกฤตการเงิน และส่งผลไปยังยุโรปและทั่วโลก เนื่องจากค่าเงินตุรกีเทียบกับดอลลาร์ สรอ อ่อนค่ามากถึง 21% ในสัปดาห์ (03/08/2018-10/08/2018) และอ่อนค่า 45% ตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ธนาคารกลุ่มยุโรปมีการปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มธุรกิจตุรกี รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในบางธนาคารของตุรกี จากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลง และค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่า ส่งผลบวกต่อตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ แต่ส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับเชิงบวก ทั้งนี้กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
	JPMorgan Emerging Bond	-1.51%	-5.16%			
	iBoxx High Yield Index	+0.09%	+1.81%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.43%	-0.53%			

ข้อสงวนสิทธิ์**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สمارท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน